



Trong buổi triều yết ngày 25 tháng 11 năm 2024 dành cho Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha, sau khi đã được thông báo trước về kết quả tích cực của Phiên họp Thường lệ các Hồng y và Giám mục ... đã ủy quyền cho Bộ này công bố các Sắc lệnh liên quan đến:

... **sự tử đạo của Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, linh mục giáo phận; sinh ngày 01 tháng 01 năm 1897 tại Tân Đức (Việt Nam) và bị giết vì lòng hận thù đức tin vào ngày 12 tháng 3 năm 1946 tại Tắc Sậy (Việt Nam).**

(Bản tiếng Anh)

During the Audience granted on 25 November 2024 to His Eminence the Most Reverend Cardinal Marcello Semeraro, Prefect of the Dicastery for the Causes of Saints, the Supreme Pontiff, having been previously informed of the positive result of the Ordinary Session of Cardinals and Bishops ... has authorized the same Dicastery to promulgate the Decrees concerning:

.....

... the martyrdom of the Servant of God Francis Xavier Trương Bửu Diệp, diocesan priest; born on 1 January 1897 in Tân Đức (Vietnam), and killed in hatred of the faith on 12 March 1946 in Tắc Sậy (Vietnam).

**Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp** sinh ngày 01 tháng 01 năm 1897 tại Tân Đức, Việt Nam. Ngài được thụ phong linh mục năm 1924 và phục vụ tại nhiều giáo xứ, đặc biệt là Tắc Sậy. Trong thời kỳ chiến tranh, cha Diệp đã chọn ở lại với đoàn chiên của mình, dù biết rõ nguy hiểm đang cận kề. Ngày 12 tháng 3 năm 1946, ngài bị bắt và chịu chết vì đức tin tại Tắc Sậy.

1.- Việc công bố Sắc lệnh này đưa cha Diệp tiến gần hơn đến việc được phong Chân phước, giai đoạn cuối cùng trước khi được tuyên thánh. Theo tiến trình phong thánh, khi một Tôi tớ Chúa được công nhận là tử vì đạo, nghĩa là đã hy sinh mạng sống vì đức tin, Giáo hội không yêu cầu phải có phép lạ để tiến tới việc phong Chân phước. Cuộc tử

đạo tự nó được coi là chứng tá đức tin cao nhất. Sau đó, để tiến tới việc tuyên thánh, cần có ít nhất một phép lạ được công nhận nhờ lời chuyển cầu của ngài.

2.-Đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, đây là niềm vui lớn lao, tôn vinh một vị mục tử đã sống trọn tinh thần hy sinh và phục vụ. Cha Diệp không chỉ là tấm gương sáng ngời về đức tin kiên vững mà còn là biểu tượng của lòng yêu thương và sự tận tụy đối với đoàn chiên. Ngài là linh mục của Chúa và ngài thực sự là máng thông ơn Chúa cho chúng ta.

3.- Việc tiến trình phong thánh cho cha Diệp tiến thêm một bước quan trọng không chỉ là niềm tự hào của Giáo hội Việt Nam mà còn là nguồn khích lệ các tín hữu sống đức tin mạnh mẽ và noi gương hy sinh của ngài. Như vậy, Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp đã tiến thêm một bước đến vinh quang Chân Phước và Hiển Thánh. Chúng ta cùng chờ đợi Toà Thánh công bố ngày phong Chân Phước cho Cha.

4.- Thông thường, khi phong Chân Phước, Đức Hồng Y tổng trưởng bộ Phong Thánh sẽ đến tại nơi sinh quán của vị Tân Chân Phước (Tắc Sậy) để cử hành lễ tôn phong. Nếu quá trình thuận lợi hơn thì có thể chính Đức Giáo Hoàng sẽ thực hiện điều đó.

Kính thưa cộng đoàn

Khi đón nhận tin vui này, là người công giáo VN trong và ngoài nước, không ai không vui mừng và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những việc Người làm thật là vĩ đại . Riêng đối với “Cộng đoàn cha Diệp“ cùng những người mến mộ và tin tưởng cha Diệp tại Nam Úc thì biến cố này quả là một Hồng ân lớn lao Chúa ban...Vì nhờ lời cầu nguyện và cố gắng của mọi người mà Chúa đã nhậm lời.

Nhân dịp này Hội Ai Mộ Cha Diệp Nam Úc cũng xin chân thành cảm ơn về những hỗ trợ, những đóng góp công sức của những vị ân nhân, thân hữu ...đã âm thầm giúp đỡ hội trong suốt thời gian dài đã qua và nhất là những lời cầu nguyện bền bỉ của mọi người để đến nay đã có được một thành quả như lòng mong ước. Tuy nhiên chúng ta cũng cần tiếp tục cầu nguyện cho lễ tuyên phong Chân Phước tử đạo của cha Diệp sớm được tổ chức tại Giáo phận Cần Thơ, ngay trên mảnh đất Tắc Sậy, nơi được tưới gội bởi chính máu đào tử đạo của cha Diệp mà trở sinh hạt giống đức tin trên quê hương VN yêu quý của chúng ta.

Chân thành cảm ơn những lời cầu nguyện và đóng góp của mọi người.

**Hội Ai Mộ Cha Diệp / Nam Úc**

**KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG ĐẾN THAM DỰ:**

**THÁNH LỄ TẠ ƠN CHÚA**

**VỀ cha PHANXICÔ XAVIER TRƯƠNG BỬU DIỆP TỬ ĐẠO.**

**1.- Thứ Hai, lúc 6.30 Pm ngày 02 /12/2024**

**( có nghi thức rước kiệu và công bố sắc lệnh của Đức Thánh cha công nhận cha Diệp TỬ ĐẠO.)**

**2.- Thứ Sáu, lúc 6.30 Pm ngày 13/12/2024**

**( tạ ơn Chúa qua lời chuyển cầu của cha Diệp)**

**TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI**

